

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

CKP – เริ่มมองหาประเด็นเชิงบวก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

ก็ทั้งตลาดนั้นแหละครับ ไม่ใช่แค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือคณะครับ ที่จะต้องมองหาประเด็นดี ๆ หรือ ประเด็นในเชิงบวกให้ได้ ไม่เช่นนั้น คำว่า “ถอยหลัง ระวังเซ” อาจจะยังมี หรือพร้อมจะเกิดขึ้นได้... แล้วถ้าเซๆ เนี่ย อาจจะเลยไปถึงเข้าข่าย อาจจะ “ทรุด” ตามมาในภายหลังก็ได้ นะ การจะหาปัจจัยหรือประเด็นดี ๆ ต้องดีจริง ๆ ถึงจะมีโอกาสทำให้ตลาดฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็ว ถ้าฟื้นช้า เราอาจจะได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นก็ได้เหมือนกันนะ... บางที การปรับแผนของรัฐบาล จากการเห็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต ที่ยังอยู่ในภาพที่น่ากังวล แต่การปรับแผนการฉีดวัคซีน ก็ถือว่าดีกว่าไม่ปรับ หรือจะพยายามรับมือในรูปแบบเดิมๆ ซึ่งอาจจะน่าห่วงมากขึ้นไปทุกเวลา หรือ จะยิ่งน่าห่วงมากยิ่งขึ้นด้วย หากในสองสัปดาห์นี้ ไม่มีอะไรที่ส่งสัญญาณว่าจะดีขึ้น... ดังนั้น ตลาดจะพยายามหาประเด็นเชิงบวกให้ได้ แต่ถ้าไม่ได้ เราๆ ท่านๆ ก็ยังคงต้องระวังกันต่อไปในเรื่องของราคาที่จะปรับลงตามมาก็ได้... นี่ถ้าจะดูว่าเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนที่ปรับใหม่นั้น เป็นเรื่องที่เพิ่มความกังวลให้กับตลาดมากขึ้น ก็ไม่ถือว่าผิดนะ ลองคิดในมุมกลับสิว่า เพราะอะไร อาจจะเพราะเริ่มรับไม่ไหวหรือไม่ ถึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแบบตั้งตัวไม่ทัน เอาเป็นว่า อะไรต่างๆ นาๆ ก็จัดการกันให้ดี ให้รัดกุมเป็นพอ... แล้วก็ต้องไปลุ้นเรื่องของเศรษฐกิจกันอีกที ว่าจะสามารถปรับแผน เพื่อกู้ชีพธุรกิจต่างๆ นาๆ ได้มากน้อยแค่ไหน เงินจะอัดฉีดเข้าระบบ จะต้องมียอดด้วย อีกหรือไม่ หรือจะมีมาตรการกระตุ้นอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ตลาดกำลังมองหาอยู่ ต้องดีจริง ๆ ด้วยนะ

ดูตามเกม... อาจจะถือว่า เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดในระยะนี้เลยก็ว่าได้ นี่ถ้าเป็นบ่อยๆ นะ

โอกาสหน้า เวลาตลาดจะลง ก็อาจจะเป็นหุ้นหลบภัย ที่เมื่อก่อนนี้ เหล่านี้ถล่มถล่มแสงหากันเสมอแหละ

แนวรับ : ... 5.50-5.40 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 5.20 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 6.00-6.10 และ 6.50 เป็นเป้าหมายการเก็งกำไร

Price Chart...(CKP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CKP... ก็ยังคงเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เรา เคยเอาเอยกันในตลาดอาเซียน ซึ่งอาจจะมีส่วนไปๆ มาๆ บ้าง แต่ก็ยังเป็นสัญญาณ ในเชิงบวก หรือเน้นไปในทางขาขึ้น... แม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นมาบ้างแล้วก็ตาม แต่เหนือเทก็เคยกล่าวไว้บ่อยๆ แล้วว่า การเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้น มันจะอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ ถ้าซื้อไปแล้วราคาไม่ขึ้น หรือ มีการลงมาด้วยนั้น ก็ยังเป็นไปในแบบของการเป็นขาขึ้น คือ ลงก็เพื่อขึ้น... จะต่างกับหุ้นซาล บางท่านเห็นว่าราคาลงมาถูกมากๆ จึงเข้าซื้อ แต่เวลาที่ราคาจะแดง ก็อาจจะเป็นไปเพื่อ แดงเพื่อลง... ถ้าเราเผลอราคาที่เป็นปลายๆ ซาลจริง ๆ หรือ เป็นราคาที่ฐานที่แน่นอนๆ จริงๆ การซื้อราคาถูกๆ อาจจะมี ถูกกว่า ก็ได้